

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา



ชื่อ	นางศรัญญารัตน์ พรมลา
ตำแหน่ง	ศึกษานิเทศก์
กลุ่มงาน	งานวัดและประเมินผลการศึกษา
กลุ่ม	นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด
๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้นักเรียน

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๑. การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒. การทดสอบเตรียมความพร้อม Pre O-NET และ Pre NT
๓. การประเมิน PISA
๔. การพัฒนาการอ่านการเขียนและรายงานการประเมินภาษาไทยทุกระดับชั้น (E-mes)
๕. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๖. งานวิจัยทางการศึกษา
๗. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศุโขทัย เขต ๑ โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านสวนศรีธานี

มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง งานวัดและประเมินผลการศึกษา

งานวัดและประเมินผลการศึกษา		
ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา	- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาให้ได้ซึ่งระบบวิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒	วางแผนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	- วางแผนการทดสอบทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓	กำหนดแนวทางในการทดสอบให้สอดคล้องตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด	- ประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด
๔	ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	- ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และประสานความร่วมมือกับสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
๕	ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้แก่นักเรียน	- ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้กับนักเรียนทุกสังกัด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบ้านสวนศรีธานี

งานวัดและประเมินผลการศึกษา		
ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	<p>การนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านสวนศรีธานี รวบรวมข้อมูลและจัดระบบสารสนเทศ โรงเรียน จำนวน ๙ โรงเรียน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โรงเรียนวัดยางเอน ๒. โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ๓. โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู๒๕๐๔) ๔. โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฎร์บำรุง) ๕. โรงเรียนวัดฤทธิ (คำหมื่นปทุมานุสรณ์) ๖. โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบำรุง ๓๐๓) ๗. โรงเรียนวัดคู้ง่างใหญ่ ๘. โรงเรียนบ้านคลองปลายนา และโรงเรียนบ้านคลองปลายนา (สาขาบ้านไผ่ขวาง) ๙. โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 	<p>๑. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบ้านสวนศรีธานี จำนวน ๑๓ โรงเรียน</p>
๒	<p>ดำเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตามนโยบาย/จุดเน้นของ สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศเชิงระบบ ๘ ขั้นตอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาข้อมูลรายโรงเรียน ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดเป้าหมายวางแผนงาน ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำเครื่องมือ/นวัตกรรม ขั้นตอนที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ ขั้นตอนที่ ๕ ติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนที่ ๖ ประเมินผล ขั้นตอนที่ ๗ รายงาน ขั้นตอนที่ ๘ ปรับปรุงพัฒนา 	<p>๒. มีแผนการนิเทศ/เอกสารการนิเทศ/บันทึกการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบ้านสวนศรีธานี</p>
๓	<p>รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบ้านสวนศรีธานี</p>	<p>๓. มีรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบ้านสวนศรีธานี</p>

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน

การปฏิบัติงาน



ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบผ่านทางระบบ

สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและ
แจ้งโรงเรียน เพิ่ม - ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียนผ่านทางระบบ

ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับสนามสอบ
และจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ

วันสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สนามสอบส่งกล่องกระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบ

ประกาศผลสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

สรุปรายงานผลการทดสอบ



มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

งานวิจัยทางการศึกษา		
ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	องค์ประกอบที่ ๑ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	- ศึกษาผลการดำเนินงานที่ผ่านมานโยบายของสถานศึกษา และความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒	องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนรู้ร่วมกัน	- นิเทศ ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและเปิดโอกาสให้ครูปรึกษาหารือระหว่างการจัดการเรียนรู้
๓	องค์ประกอบที่ ๓ การนำความรู้สู่การปฏิบัติ	- นิเทศ แนะนำ ให้ความช่วยเหลือครู และเก็บข้อมูลการพัฒนาผลปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้
๔	องค์ประกอบที่ ๔ การติดตามผลการปฏิบัติงาน	- ดำเนินการนิเทศ บันทึกการนิเทศภายในห้องเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครูและเพื่อเป็นแนวทางให้ครูแก้ไขหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๕	องค์ประกอบที่ ๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงานปรับปรุงแก้ไข แล้วนำไปวางแผนในรอบปีต่อไป

รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

